

Lời Nguyện Đu Năm

Lạy Chúa,

“Nguyện xin Chúa,

Đấng dấng nên trời đất” [Tv 113,15].

Đấng “làm chủ muôn vật” [Ete 8,12].

Đấng “làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn vũ và toàn thể dân chúng” [Tv 24,1]

Xin Chúa -

- Ban cho chúng con trong năm này :

“Mắt tâm hồn khôn ngoan minh mẫn” [Tv 4,9].

- Ban cho chúng con “đầy sức sống yên hàn” [Tv 4,9],

đầy “chan chứa hạnh phúc trên đời” [Tv 41,3].

- Ban cho chúng con mắt “Tâm hồn thánh thiện” [Kn 7,27]

“Đầy sức sống trên cuộc đời, trong niềm hoan lạc và lòng xót thương” [Tôbia 8,17] của Chúa.

“Đầy niềm vui tình Chúa, đời ngày ngày đầy niềm vui ca” [Tv 90,14].

- Ban cho chúng con “trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui” [Gv 2,26]

“Đầy đức ái” [Hc 16,29],]

“Sống đời trong hòa” [Tv 84,12]

“Đầy đức can đảm và sáng suốt” [Br 1,12] trong mọi tình huống.

Và đầy “đầy tiêu dùng” [Tv 127,3] hàng ngày.

Xin tạ ơn Chúa.

Và -

Lạy Chúa,

Một năm đã trôi qua và một năm nữa lại đến, Chúa đã cho chúng con đi qua và đi thêm một đời nữa.

Nhìn lại năm qua, chúng con chẳng biết nói lên

- Lời tạ ơn chân thành cung kính,

- Lời tôn vinh chúc tụng muôn yêu,

vì Chúa đã ban cho chúng con cuộc sống, và sống trong tình yêu của Chúa.

Mọi niềm vui buồn trong năm qua và năm nay, chúng con lãnh nhận từ Chúa, mọi ý Chúa

đầy lòng thương xót của chúng con,

Xin tạ ơn Chúa –

Và, nhờ gì cuộc đời chúng con có, tất cả từ Chúa mà ra, và nhờ gì chúng con làm cho cuộc đời, do Chúa mà có.

Xin cho nhờ ngày đời trong năm nay, chúng con biết sống trọn vẹn cho Tin Mừng, nhiệt tình thực thi Lời Chúa, bác ái với tha nhân sống vui tươi, hòa nhã, đầy lòng sống với mọi người, chia sẻ và sinh hoạt trong yêu thương, lành mạnh, gặp gỡ trong chân tình, quý mến, và không quên nâng đỡ những anh chị em đang bận rộn, bận tìm kiếm công việc làm ăn, quan tâm cách riêng đến những anh chị em trong mọi tình huống nghèo khổ cô đơn, bệnh hoạn, tật nguyền, bất hạnh triền miên...

Mọi gì nhờ ngày hôm nay, là nhờ ngày đời phát xuất từ trái tim chân thành của chúng con

dâng lên Chúa.

Lạy Chúa, năm mới đã đến, thời gian hàng năm im lìm chuyển động, thời gian đến rồi thì thời gian đi, năm cũ đi, năm mới đến, con nguyện cũng sẽ âm thầm ra đi.

Xin cho chúng con luôn ở lại trong quỹ đạo của Chúa, trong đức tin của Chúa, trong tình yêu và lòng thành kính của Chúa, nhận Chúa là trung tâm và cùng đích của cuộc sống, và nhận mình là anh em một nhà, luôn luôn hàng năm với Chúa và cùng nhau làm Vinh Danh Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Trong năm nay

Lạy Chúa, xin chúc lành cho trí óc con,
để gì trí óc con chẳng được soi sáng bằng những tư tưởng tốt lành.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho trái tim con.
để gì trái tim con đầy tràn những yêu thương, nhân nghĩa.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho đôi mắt con,
để gì đôi mắt con chẳng nhìn thấy những gì đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho hai tai con,
để gì hai tai con chẳng nghe những lời lành thánh
Lạy Chúa, xin chúc lành cho miệng lưỡi con,
để gì miệng lưỡi con chẳng cao rao tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho hai tay con,
để gì hai tay con chẳng làm những việc sáng Danh Chúa
Lạy Chúa, xin chúc lành cho hai chân con,
để gì chân con chẳng đi trên đường theo Chúa.
Lạy Chúa, xin chúc lành cho toàn thân con
để toàn thân con thuộc trọn về Chúa và hàng năm đến tha nhân.

Lời Chúc Tốt

Chúc anh chị : Vui đến HẠNH PHÚC, an vui bình thản không mong hèn người.
Chúc anh chị : Vui đến THỌ THÁCH, để anh chị chịu đựng cho quen với đời
Chúc anh chị : Vui đến MUỖN PHIÊN, để anh chị thông cảm những người cô đơn
Chúc anh chị : Vui đến HY VỌNG, để anh chị đừng để những người cô đơn.
Chúc anh chị : Vui đến THỌ T BỘI, để anh chị thông cảm tha nhân không nhà
Chúc anh chị : Vui đến THÀNH CÔNG, để không kiêu hãnh ra đời ta đây
Chúc anh chị : Vui đến BẠN BÈ, để anh chị có những người thân tâm tình
Chúc anh chị : Vui đến NHƯ CỎ, để anh chị tránh được vênh vang đua đòi
Chúc anh chị : Vui đến NHIỆT TÌNH, để anh chị không hãnh không chèn lấn lẫn lộn.
Chúc anh chị : Vui đến NIỀM TIN, để anh chị xua đuổi những hủ bại.
Chúc anh chị : Vui đến NGHỀ NGHIỆP, để anh chị sống an hòa thoải mái vui
Chúc anh chị : Vui đến TIN YÊU, để anh chị giúp đỡ người nghèo đói đây
Chúc anh chị : Vui đến CẢ DUYỆN, để không phai nhạt, lãng quên phần người
Chúc anh chị : Vui đến TIÊU XÀI, để anh chị bình đẳng với người chung quanh
Chúc anh chị : Vui đến VIÊN LÀNH, để anh chị bớt gánh nặng trên vai

Chúc anh chị : Vui đi LÀM RA, đi anh chị có đi phòng mai sau

Chúc anh chị : Vui đi TIỀN DÀNH, đi riêng khoan y loan truy n Phúc Âm

Và ---

Anh chị ơi - nhớ kỹ gôm cõu, vui đi ng xõ chõ thõ t là đáng thõ õng

Anh chị ơi - nhớ kỹ tõi, ra tay cõu giúp cháo cõm đi đi n.

Trõi nào phõ kõ có nhõn,

Ngõ õi mà có đi c muõn phõ n vinh hoa.

Vũ Công Chính
